

สิทธิพร เจริญเมือง (เลขที่ 004858)

โทร. 02-659-8026, 02-659-8028

E-mail : sittipom@uobkayhian.co.th

KCE – ก็อย่างว่า ไม่มีที่จะ “ไม่ทัน”

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

ที่มา ในลี้จั่วหัว... เคยกล่าวไว้แล้วเหมือนกันว่า ไม่มีหรอกที่จะบอกว่า “ขายไม่ทัน”

เพราะเวลา ตลาดลง หรือ หุ้ลง เรามักจะอ้างกันบ่อยๆ ว่า ขายไม่ทัน (เช่นเดียวกับกับทางขึ้นด้วยนะครับ) ซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนั้น เหนือเมฆได้กล่าวไว้ว่า น่าจะเป็นการ “ไม่กล้า” มากกว่าไม่ทัน... เชื่อตัวเอง หรือว่า มันใจว่าไม่ใช่ ไม่น่าจะลงลึก ไม่น่าจะขึ้นไกล หรือ ไม่น่าจะมีอะไรต่างๆ นาๆ อันนี้ไม่ใช่ไม่กล้านะ เพียงแต่ ไม่ชัด หรือไม่ชัด มากกว่า เลยเป็นเรื่องที่ต้องมานั่งร้องทีหลัง... หรือ เห็นแล้วรู้ว่ายังไม่ใช่ แต่ความกล้า กลับมีมากขึ้นมาในทิศทางตรงกันข้ามกับความน่าจะเป็นของแนวโน้ม ก็เลยเกิดความเสียหายต่างๆ ขึ้นได้... อย่างตลาด หรือ SET Index ที่เหนือเมฆกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะในทวีปเคราะห์บาดตาเซียนนี้ หรือ จะคุยกันในรายการ Live ที่อยู่ในหน้าเพจ... เป็นตัวอย่างหนึ่ง ที่จะเอามาเปรียบเทียบกับ หุ้ KCE ซึ่งแม้ว่า เราไม่ได้ซื้อหุ้ KCE ในระดับต่ำๆ มาก่อนก็ตาม เพราะจะด้วยสัญญาณทางโครงสร้าง และ แนวโน้มจาก เครื่องมือแนวโน้ม ที่บ่งชี้ถึงความเสี่ยง... แต่พอระดับราคาผ่าน 25.0 ขึ้นได้แล้วนั้น เป็นสัญญาณที่ต้อง กลับมามองทางขึ้น มองทางซื้อ แม้จะต่างกับราคาต่ำๆ ที่ 15.0 มากพอสมควรก็ตาม... แต่สัญญาณบอกว่า ต้องเปลี่ยนทิศเปลี่ยนทางแล้ว ยิ่งไงก็ต้องตามซื้อ ซึ่งตอนราคา 30.0 ก็ยังมีคนกล่าวด้วยนะ ว่าซื้อไม่ทัน... เอาเป็นว่า ถ้าตลาด หรือ SET Index จะไม่ลงไปถึงระดับที่เหนือเมฆเคยกล่าวไว้ในรายการ Live และเขียน ไว้ในทวีปเคราะห์ที่ผ่านๆ มา...ก็ขอให้มีสัญญาณและรูปแบบเหมือนกับหุ้ KCE นี้เลย... ยังไงก็ซื้อหุ้

ดูตามเกม... กลายเป็นว่า ราคาที่จะซื้อในตอนนี้อาจจะต้องเน้น มองยาว หรือถ้อยยาวกว่า คนที่ซื้อมาก่อนหน้านี้... เพราะเกมต่อจากนี้ อาจจะมีคนบางส่วนบางกลุ่ม จะเล่นแบ่งขาย ราคาอาจจะแกว่ง

แนวรับ : ... 38.0-37.0 ก็ยังพอเก็บตามน้ำได้ อย่าหลุด 36.0

เป้าหมาย : ... 45.0-46.0 เป็นแนวต้านหลัก ของรอบ (อาจพัก)

Price Chart...(KCE)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้ KCE... จริงๆ ก็แนะนำบ่อย จนมีคนเี คำกล่าวที่เข้าข่ายหมิ่นประมาทว่า รับจ้างเชียร์หุ้เลย หรือเหมือนว่า รับเงินมาแล้ว ก็ต้องทำหน้าที่อะไรไป.. จริงๆ แล้ว ไม่เคยนะครับ เงินเล็กๆ น้อยๆ ไม่คุ้มกับ ต่อให้มากมายแค่ไหน ก็ไม่จำเป็นสำหรับเหนือเมฆนะ ถ้าจะเชียร์แล้วผิด ก็ผิดที่ตัวเอง รับเอง... หุ้ดีจริงๆ ิ จะแนะนำไปตามสัญญาณทางเทคนิค ถ้าไม่สวย ก็จะ กลับใจขายทิ้ง แล้วยอมโดนด่า ก็ยังได้... ถ้ารับจ้างมา ไม่สวยก็ต้องเชียร์ แม้ว่าจะขัดกันโดยสิ้นเชิงกับเทคนิค. ส่วนหุ้ KCE นั้น สวยอย่างไร รูปแบบมีอะไรบ้าง ก็หวังว่า น่าจะจำกันได้นะ เขียนบ่อย... แถมให้ใน Live วันอาทิตย์ที่ผ่านมาด้วยนะ ลองดูที่เพจ มีอะไรเพิ่มเติม